



**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**

*

Ngày 29-5-2011

**Chúa nhật 6 Phục Sinh
Năm A**

Anh em cũng sẽ sống

LỜI CHÚA: Ga 14,15-21

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người; còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. Thầy sẽ không để anh em mồ côi, Thầy đến cùng anh em. Chẳng bao lâu nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần anh em, anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống. Ngày đó anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em. Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.”

SUY NIỆM

Marina Picasso là cháu của họa sĩ nổi tiếng Pablo Picasso. Từ năm 1973-1975, bà phải chịu nhiều cái tang lớn: ông nội mất, anh ruột tự tử, cha đột ngột qua đời. Đây thật là những mất mát không sao bù đắp, dù bà nắm trong tay một gia sản khổng lồ. Năm 1990, bà nhận các em bé Việt Nam làm con nuôi, và giúp cho các trẻ mồ côi được có nơi ăn học. Từ lúc ấy, bà thấy một sự thay đổi nơi nội tâm: “Nhờ giúp đỡ

(xem tiếp trang 2)

**Linh mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Long,
Dòng Phan Sinh, được bổ nhiệm làm
Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Melbourne (Úc)**



W H Đ
(21.05.2011)
– Cơ quan
Thông tấn
V a t i c a n
(VIS) đăng
Thông báo
ngày 20-05-
2011 về
Linh mục
Vinh Sơn
N g u y ễ n

Văn Long, Dòng Phan Sinh, được Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Melbourne (Úc):

“Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long, Dòng Phan Sinh, làm Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Melbourne (Úc). Tân Giám mục sinh năm 1961 tại Đồng Nai (Việt Nam), khấn dòng năm 1983 và thụ phong linh mục năm 1989. Đến nay, ngài đảm nhận nhiệm vụ làm Tổng Cố vấn của Dòng Phan Sinh, phụ trách miền châu Á và Úc”.

Như vậy, Đức tân Giám mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Long là người Việt Nam thứ tư ở hải ngoại được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục. Ba vị trước ngài gồm:

(xem tiếp trang 2)

**TÒA GIÁM MỤC BAN MÊ THUẬT
104 PHAN CHU TRINH
TP. BUÔN MA THUẬT
ĐẮK LẮK - VIỆT NAM**

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Tử nạn và Phục sinh
Toà Giám mục Ban Mê Thuật
vô cùng thương tiếc kính báo:

**Đức Cha Giuse NGUYỄN TÍCH ĐỨC
Nguyên Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuật**

Đã an nghỉ trong Chúa lúc 07 giờ 45, thứ hai ngày 23 tháng 05 năm 2011 (nhằm ngày 21 tháng 04 Tân Mão) tại Sài Gòn
Hưởng thọ 73 tuổi, 44 năm Linh mục (1967 – 2011), 11 năm Giám mục (2000 – 2011).

Nghi thức tẩn liệm: 19g00, thứ hai ngày 23 tháng 05 năm 2011 tại Sài Gòn

Lễ viếng: từ 08g00 đến 20g00, ngày 24 và ngày 25 tháng 05 năm 2011 tại Nhà nguyện Tòa Giám mục Ban Mê Thuật

Thánh lễ an táng: 08g00, thứ năm ngày 26 tháng 05 năm 2011 tại Nhà nguyện Tòa Giám mục Ban Mê Thuật

do Đức Giám mục Giáo phận chủ sự.

An táng trong Khuôn viên Tòa Giám mục Ban Mê Thuật.

Xin hiệp ý cầu nguyện cho Đức Cha cố Giuse.

N.B.

– Xin miễn vòng hoa và trướng

– Xin quý Cha giáo phận Ban Mê Thuật dâng 3 Thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cha cố Giuse.

Văn Phòng Tòa Giám Mục kính báo



SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

con em của nước này mà tôi đã tìm lại được chính mình. Giờ đây tôi cảm thấy mình như sống lại, và tôi muốn phân phát sự sống đó cho các em.”

Hắn có những Kitô hữu đã trải qua kinh nghiệm của Marina, kinh nghiệm thấy mình được sống lại nhờ biết ra khỏi nỗi đau của mình để cúi xuống trên nỗi đau của người khác. Kinh nghiệm tìm lại được chính mình trong bình an, khi không còn bận tâm lo cho mình nữa, kinh nghiệm thấy sự sống được nhân lên gấp bội khi được đem chia sẻ tận tình.

Kitô giáo là tôn giáo của Đấng đã sống lại, Đấng đang sống sự sống tràn trề của Thiên Chúa. Đức Giêsu phục sinh không chỉ hiện ra một đôi lần, Ngài muốn ở mãi bên chúng ta cho đến tận thế. Một sự hiện diện hai chiều, thâm sâu và mới mẻ: “Anh em ở trong Thầy và Thầy ở trong anh em” (c.20) Một sự hiện diện đem lại sức sống dồi dào: “Vì Thầy sống và anh em cũng sẽ sống” (c.19). Kitô hữu tự bản chất là người đã được phục sinh, nhờ thông hiệp với Đấng đang sống là Đức Kitô. “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20).

Mùa Phục sinh nhắc ta nhìn lại sự sống nơi mình. Lắm khi tôi sống èo uột, chỉ vì không dám yêu thương. Bắt đầu yêu thương là bắt đầu thấy Chúa tỏ mình, thấy sự sống Chúa bùng lên mạnh mẽ. Thế giới hôm nay cố làm cho cuộc sống được bảo đảm hơn, tiện nghi hơn và kéo dài hơn. Nhưng thế giới hôm nay vẫn đầy nguy hiểm. Mạng sống bị đe dọa bởi chiến tranh, tội ác, đói nghèo... Cuộc sống bị héo úa vì không tìm thấy ý nghĩa. Thế giới đói khát sự sống đích thực. Nếu chúng ta thật sự là người đang sống trong Đức Kitô, chúng ta có thể trao cho thế giới sự sống đó qua việc phục vụ trong yêu thương.

CÂU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu phục sinh xin ban cho con sự sống của Chúa, sự sống làm đời con mãi mãi xanh tươi.

Xin ban cho con bình an của Chúa, bình an làm con vững tâm giữa sóng gió cuộc đời.

(xem tiếp trang 3)

WHĐ (20.05.2011) – Theo bản Thông cáo của Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình được công bố hôm qua, 19-05, chủ đề của Ngày Hòa bình thế giới lần thứ 45 (1 tháng Giêng 2012), đã được Đức Thánh Cha ấn định, là: “Giáo dục người trẻ về Công lý và Hòa bình”.

Thông cáo viết: “Chủ đề này hướng đến nhu cầu bức thiết hiện nay trên thế giới: lắng nghe và đề cao vai trò quan trọng của thế hệ trẻ trong việc thực hiện công ích và khẳng định một trật tự xã hội có công lý và hòa bình, trong đó những quyền và sự tự do căn bản của con người được tự do thể hiện một cách trọn vẹn”.

“Thế hệ hiện nay có nghĩa vụ phải chuẩn bị cho các thế hệ mai sau những điều kiện thể hiện một cách có trách nhiệm và hoàn toàn tự do về yêu cầu cấp bách xây dựng một thế giới mới. Giáo Hội chào đón thế hệ trẻ và nhận thấy những khắc khổ của họ chính là dấu chỉ của một mùa xuân đầy hy vọng, đồng thời Giáo Hội muốn giới thiệu cho thế hệ trẻ về Chúa Giêsu: Người là một kiểu mẫu về tình yêu đang làm cho mọi sự được nên mới”.

Bản Thông cáo đã đưa ra lời kêu gọi các nhà chức trách: “Phải bảo đảm cho mọi tổ chức xã hội, luật pháp và môi trường sống của người dân thấm nhuần tinh thần nhân văn mang tính siêu việt, tạo cơ hội cho thế hệ trẻ được thể hiện bản thân mình một cách trọn vẹn (như có công ăn việc làm xứng đáng, được học hành...), đồng thời xây dựng một nền văn minh thấm đẫm tình huynh đệ, hướng đến sự hiểu biết sâu xa về chân lý, tình yêu và công lý cho mọi người”.

“Do đó, chủ đề mang tính dự báo

được chính Đức Thánh Cha chọn đã đi theo đường lối “sự phạm về hòa bình” được Đức Gioan Phaolô II chỉ ra qua các năm: 1985 - Hòa bình và Giới trẻ cùng nhịp bước; năm 1979 - Để có hòa bình phải giáo dục về hòa bình; và năm 2004 – Một cam kết dẫn thân luôn mang tính thời sự: giáo dục về hòa bình.

Người trẻ phải là những người kiến tạo công lý và hòa bình trong một thế giới phức tạp và toàn cầu hóa. Do đó cần phải thiết lập một “liên minh sự phạm” mới cho những người có trách nhiệm trong việc giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ. Chủ đề này cho thấy một lĩnh vực quan trọng trong giáo huấn của Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI qua các Thông điệp về Ngày Hòa bình thế giới:

Thông điệp đầu tiên Đức Thánh Cha đề cập đến yêu cầu về sự thật trong kiến tạo hòa bình: “Hòa bình trong sự thật” (2006).

Tiếp đến là những suy tư về phẩm giá con người: “Nhân vị, trái tim của hòa bình” (2007).

Sau đó về gia đình nhân loại: “Gia đình nhân loại, cộng đồng hòa bình” (2008).

Tiếp đến về tình trạng nghèo đói: “Chống đói nghèo, xây hòa bình” (2009).

Năm sau, suy tư về việc bảo vệ công trình được Chúa dựng nên: “Muốn xây dựng hòa bình, phải bảo vệ việc tạo dựng” (2010).

Và gần đây, về tự do tôn giáo: “Tự do tôn giáo, con đường dẫn đến hòa bình” (2011).

Còn Ngày Hòa bình thế giới lần thứ 45 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ đặc biệt nói về người trẻ: “Giáo dục giới trẻ về công lý và hòa bình” (2012). ■

Linh mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Long...

– Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt, hiệu tòa Rusticiana, được bổ nhiệm Tổng Giám mục ngày 25-11-2002, hiện là sứ thần Tòa Thánh tại Costa Rica.

– Đức cha Đa Minh Mai Thanh Lương, hiệu tòa Cebarades, được bổ nhiệm Giám mục ngày 25-04-2003, hiện là Giám mục Phụ tá Giáo phận Orange – California (Hoa Kỳ).

– Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Hiếu, hiệu tòa Ammaedara, được bổ nhiệm Giám mục ngày 06-11-2009,

hiện là Giám mục Phụ tá Giáo phận Toronto (Canada).

Thông tin của trang web TGP Melbourne cho biết, đây là giáo phận lớn nhất tại Úc, với 1.349.828 tín hữu, đạt tỉ lệ 28% so với dân số 4.932.423 người của Melbourne.

Hiện TGP có 219 giáo xứ với 326 linh mục. Ngoài ra còn có 261 linh mục dòng, 179 nam tu sĩ và 1.232 nữ tu.

Đức Tổng Giám mục đương nhiệm của Melbourne là Đức cha Denis James Hart. Đức tân Giám mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Long là vị phụ tá thứ tư của ngài. ■

Đức cha Hàn Đại Huy, Tổng Thư ký Bộ Phúc âm hóa các dân tộc: “Rôma muốn hiểu rõ hơn về Trung Quốc”

WHĐ (21.05.2011) – Đức Tổng Giám mục Hàn Đại Huy, Tổng Thư ký Bộ Phúc âm hóa các dân tộc, là người Trung Hoa đầu tiên đảm nhận một trọng trách tại Giáo triều.

Xuất thân từ một gia đình lương dân, Đức Tổng Giám mục Hàn Đại Huy lãnh nhận bí tích Thánh tẩy năm 11 tuổi. Ngài là một tu sĩ Dòng Don Bosco, đồng thời là một nhà thần học, giảng dạy thần học tại Hồng Kông và cả tại Trung Hoa lục địa. Ngày 23-12-2010, ngài được Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI bổ nhiệm làm Tổng Giám mục, Tổng Thư ký Bộ Phúc âm hóa các dân tộc.

Mới đây, ngài nhận trả lời phỏng vấn của báo La Croix, do nhà báo Frédéric Mounier, đặc phái viên thường trú của La Croix tại Rôma, thực hiện.

Sau đây là toàn văn bài trả lời phỏng vấn nói trên:

Frédéric Mounier: Xin Đức cha cho biết tình hình hiện nay của Giáo Hội tại Trung Quốc.

Đức Tổng Giám mục Hàn Đại Huy: Từ thời Mao Trạch Đông, chính quyền luôn muốn có một Giáo Hội Công giáo “tự trị”, với những giám mục do nhà nước bổ nhiệm. Đối với Rôma, những cuộc tấn phong này là bất hợp lệ là không đúng với giáo thuyết của Công giáo về Giáo Hội. Đức Gioan Phaolô II, vốn xuất thân từ một đất nước do cộng sản nắm quyền, đã hiểu rõ tình hình địa phương, ngài đã thừa nhận nhiều giám mục.

Chính quyền cũng đã ngầm cho phép các giám mục “công khai” được xin Rôma công nhận. Từ khi Tòa thánh công bố Thư gửi các tín hữu tại Trung Quốc của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI vào năm 2007, kêu gọi các cộng đoàn tiến đến hiệp nhất và ủng hộ một cuộc đối thoại về việc bổ nhiệm các giám mục, đã không có bất kỳ cuộc tấn phong bất hợp lệ nào. Giữa Rôma và Bắc Kinh đã có được một sự đối thoại cho từng trường hợp. Nhưng vào ngày 15 tháng 11 vừa qua, lại xảy ra một cuộc tấn phong bất hợp lệ tại Thừa Đức.

– Phải chăng chính quyền Trung Quốc đang trở nên cứng rắn hơn?

– Đột nhiên, Hội Công giáo yêu nước, nơi quy tụ những người Công giáo “công khai”, mong lập Giáo Hội tự trị, vốn hoàn toàn không phù hợp với giáo thuyết của Hội Thánh về Giáo Hội, đã phá vỡ cuộc đối thoại, cố lôi kéo các giám mục trung thành với Rôma. Con số những người cơ hội chủ nghĩa đã tăng lên, kể cả trong số các giám mục. Một số, bị chuyện “quà cáp” lôi cuốn, cũng đã ngã theo.

Trong vụ tấn phong bất hợp lệ tại Thừa Đức, có 8 người là những giám mục hợp lệ đã tham gia vào việc phong chức. Đối với nhà cầm quyền Trung Quốc, đây là một thắng lợi quan trọng, giúp họ có thể làm tới. Tiếp theo, vào ngày 8-12-2010, có 45 giám mục, tuổi bình quân dưới 50, đã tham gia Đại hội toàn thể Hội Công giáo yêu nước. Sau đó ít lâu, tại Thượng Hải, trong cuộc Hội thảo về Matteo Ricci, tôi gặp một số người đã tham gia Đại hội nói trên. Họ nói với tôi: họ bị ép phải đi họp. Nhưng cũng có một số nhà quan sát cho tôi biết, đa số các giám mục dự Đại hội đều tỏ rõ sự vui mừng phấn khởi.



– Xin Đức cha phân tích...

– Bầu khí thật sự khó khăn, và không chỉ do sự kiểm soát của chính quyền gây nên mà cũng còn do bên trong Giáo Hội chưa đủ mạnh mẽ. Một linh mục có tham vọng, kiên chắc dễ được chính quyền chấp nhận (làm giám mục), rồi sau đó nghĩ rằng có thể chờ được Rôma tha thứ.

– Quan điểm của Tòa Thánh như thế nào, thưa Đức cha?

– Trước hết Rôma muốn hiểu rõ hơn về Trung Quốc. Đó là ý nghĩa việc Rôma bổ nhiệm tôi mà tôi là người đầu tiên phải ngạc nhiên. Đây là một bước tích cực, một số người cho đây

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Xin ban cho con niềm vui của Chúa, niềm vui làm khuôn mặt con luôn tươi tắn.

Xin ban cho con hy vọng của Chúa, hy vọng làm con lại hăng hái lên đường.

Xin ban cho con Thánh Thần của Chúa,
Thánh Thần mỗi ngày làm mới lại đời con. ■

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

là “quà Đức Giáo hoàng tặng Trung Quốc”.

Tiếp đến, Tòa Thánh từ bây giờ trở đi biết rằng sự mong đợi nhà cầm quyền Trung Quốc trở lại tình trạng trước đây chỉ là một ảo tưởng. Bởi sau sự kiện Thế vận hội được tổ chức ở Bắc Kinh và Triển lãm quốc tế ở Thượng Hải, chính quyền Trung Quốc thấy chẳng có lý do gì để phải nhượng bộ.

Chính quyền đã chi nhiều tiền, nhất là cho việc xây nhà thờ, để dãi trong những thủ tục hành chính. Cuối cùng chúng ta phải dành sự chăm sóc tốt nhất cho việc đào tạo các mục tử, giúp họ duy trì những tiếp xúc cá nhân với Rôma hơn nữa, vững vàng trong đức Tin hơn nữa.

– Đức Hồng y Trần Nhật Quân, cũng cùng Dòng Don Bosco với Đức cha, nguyên Tổng Giám mục Hồng Kông, đã công khai đặt vấn đề về việc Rôma quá cởi mở cho đối thoại.

– Từ “đối thoại” có hai ý nghĩa khác nhau, nhìn từ phía Trung Quốc và từ Rôma. Tại Trung Quốc, nhiều người Công giáo, ‘thâm lặng’ hoặc ‘công khai’, không muốn đối thoại bằng mọi giá, vì cho rằng Vatican nhượng bộ chính quyền. Trong khi tại Rôma, đối thoại là một khái niệm thần học, là yêu cầu bắt buộc của tình thân cởi mở. Tôi cho rằng ĐHY Trần Nhật Quân biết hiện có những người Công giáo Trung Hoa mang hai bộ mặt, một đối với Rôma và mặt kia đối với chính quyền.

ĐHY hiểu rằng, nếu quá nhượng bộ chính quyền, thì sẽ khuyến khích những người xu thời. Còn nhìn từ Rôma thì lại khác: đối thoại là quan điểm bao trùm. Nhưng khi chính quyền giữ lập trường kiên định về

(xem tiếp trang 4)

Ngày thế giới cầu nguyện cho Giáo Hội tại Trung Quốc

WHĐ (24.05.2011) – Như tin đã đưa, ngày 18-05 vừa qua, trong buổi tiếp kiến chung thường lệ thứ Tư hằng tuần, sau bài giáo lý, Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI đã mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho anh chị em tín hữu Trung Hoa vào ngày 24 tháng Năm, lễ kính Đức Maria phù hộ các giáo hữu, được sùng kính cách riêng tại Đền Thánh Xà Sơn ở Thượng Hải.

Nhân dịp này, Đức ông Marek Zalewski, Đại biện lâm thời Sứ thần Tòa Thánh tại Singapore, đã gửi thư cho các Đức giám mục Việt Nam để nhắc lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha. Trong thư, Đức ông Zalewski cũng gửi kèm bài huấn từ nói trên của Đức Thánh Cha. Ngoài ra, Đức ông còn nói thêm: “Trong những sáng kiến khác, sẽ được các Đức giám mục cổ vũ thực hiện tại giáo phận của mình, thật là tốt đẹp khi có ý cầu nguyện đặc biệt cho Giáo Hội tại Trung Quốc trong các thánh lễ và các cử hành bí tích khác. Cũng có thể tổ chức các hình thức cầu nguyện như tĩnh tâm, châu Thánh Thể v.v... để cầu nguyện cho các anh chị em Trung Hoa của chúng ta trong đức tin.”

Tại Tổng giáo phận Hà Nội, Đức Tổng giám mục giáo phận trong thư gửi cộng đoàn dân Chúa giáo phận ngày 19-05 đã mời gọi mọi người hiệp thông với Giáo Hội hoàn vũ, đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha để cầu nguyện cho Giáo Hội tại Trung Quốc: “Cụ thể, từ chiều thứ Hai, ngày 23 và trong ngày thứ Ba 24 tháng 05, xin mỗi giáo xứ hãy tổ chức giờ châu Thánh Thể, dâng Thánh Lễ, lần hạt Mân côi và làm các việc đạo đức khác để cầu nguyện cho Giáo Hội tại Trung Quốc được trở nên vững mạnh trong đức tin, bền vững trong đức cậy, nồng nàn trong đức mến, và bảo tồn nguyên vẹn sự tông truyền của Giáo Hội để hoàn toàn tự do “loan báo và làm chứng tá về Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh và sống lại, Con Người Mới, Đấng chiến thắng tội lỗi và sự chết.”

Tại TGP Thành phố HCM, giáo xứ Phanxicô Xaviê (nhà thờ Cha Tam)

Hội nghị Chuyên đề Gia đình vùng Đông Nam Á lần thứ V

TỔNG GIÁO PHẬN TP.HCM (20.05.2011) – Vào lúc 8g00 sáng nay, thứ Sáu 20-05-2011, tại Hội trường Phaolô Nguyễn Văn Bình thuộc Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận TPHCM đã khai mạc Hội nghị Chuyên đề Gia đình vùng Đông Nam Á lần thứ V tại Việt Nam.

Sau phần khai mạc ngắn gọn của cha Luy Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Thư ký UB Mục vụ Gia đình, Trưởng ban MVGD Giáo phận, là Thánh lễ đồng tế tại nhà nguyện do Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục phụ tá Giáo phận chủ tế.

Các đoàn đã chụp hình lưu niệm tại sảnh đường Phaolô Nguyễn Văn Bình. Nghỉ giữa buổi đến khoảng 10g, Hội nghị tiếp tục chương trình làm việc của ngày thứ nhất.

Hội nghị được tổ chức trong 3 ngày từ ngày 20 đến 22-05-2011. “Hội nghị chuyên đề gia đình” dành cho giám

mục, linh mục và các cộng tác viên giáo dân vùng Đông Nam Á với chủ đề của năm nay là: “Đồng hành với những người mới trưởng thành trong hành trình đức tin”.

Được biết “Hội nghị chuyên đề gia đình” là sáng kiến của Hội nghị Liên Hội đồng Giám mục Á Châu (FABC) về Gia đình trong năm 2007, như một phương thức để các nước trong vùng cùng chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau cách thức giải quyết những vấn đề liên quan tới mục vụ gia đình.

Hội nghị chuyên đề gia đình được tổ chức hằng năm. Lần đầu tiên tại Thái Lan năm 2007, rồi lần lượt tại Singapore năm 2008, tại Indonesia năm 2009, tại Malaysia năm ngoái. Việt Nam bắt đầu tham gia từ năm 2008. Các nước tham dự năm nay gồm có Singapore, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Thái Lan và nước chủ nhà Việt Nam. ■



là giáo xứ có đông đảo giáo dân người Hoa đã cùng nhau cầu nguyện cho Giáo Hội tại Trung Quốc trong hai ngày thứ Bảy và Chúa Nhật, 21 và 22-05. Đặc biệt trong thánh lễ tiếng Hoa lúc 7 giờ Chúa Nhật 22-05, các em lớp giáo lý người Hoa đã múa dâng hoa kính Đức Mẹ Xà Sơn và cầu nguyện cho Giáo Hội tại Trung Quốc.

Tại Thánh Địa, Đức Tổng giám mục Antonio Franco – Khâm sứ Tòa Thánh tại Palestine và Sứ thần Tòa Thánh tại Israel – cũng kêu gọi các Kitô hữu tại đây cầu nguyện cho anh chị em tín hữu Trung Hoa. Trong một bức thư gửi ngày 20-05, ngài đã xin các giám mục và các linh mục tại Thánh Địa dâng ý cầu nguyện đặc biệt cho các anh chị em Trung Hoa trong Thánh lễ ngày 24-05. Và nếu có thể, tổ chức giờ cầu nguyện đặc biệt hay châu Thánh Thể. ■

Đức cha Hàn Đại Huy...

Giáo Hội tự trị trong việc bổ nhiệm giám mục, thì đã đóng cánh cửa đối thoại lại. Đối với Rôma, việc không thể nhượng bộ là vấn đề bổ nhiệm giám mục phải do Đức Giáo hoàng. ĐTC Bênêdictô XVI đã khẳng định điều đó rất rõ ràng.

– *Thưa Đức cha, các giám mục được tấn phong bất hợp lệ sẽ bị vạ tuyệt thông?*

– Thực ra, các cuộc tấn phong giám mục bất hợp lệ đưa đến vạ tuyệt thông tiền kết (latae sententiae). Nhưng việc Giáo Hội tuyên bố vạ tuyệt thông cũng gặp khó khăn nếu có bằng chứng những người sai phạm bị áp lực. Chúng ta cần biết từng vị giám mục được tấn phong có phải là nạn nhân bị ép buộc hay không. Việc xác minh đòi phải có thời gian. Nhưng, khách quan mà nói, tình hình như thế là nặng nề và nghiêm trọng, vì nó có thể xuất hiện thêm những kẻ cơ hội và làm chia rẽ thêm trong lòng Giáo Hội. ■

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam tuyển chọn bài viết, tin tức từ hdgmvietnam.org, phát hành thứ Năm hằng tuần trên trang hdgmvietnam.org theo dạng pdf